

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/วิศ๖๖๗



ศาลากลางจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. φόรึมเสนอโครงการ และฟอร์มจำแนกค่าใช้จ่าย จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ (ร่าง) กรอบแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด
๓. แนวทางการดำเนินการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ จำนวน ๒๐๓ หน่วยงาน ซึ่งทาง อพ.สธ. ได้ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนการจัดการงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ มีพระราชกระแส ดังนี้ ๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม ๒) เห็นควรให้ อพ.สธ. กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณ ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี หากมีกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ก็สามารถปรับแก้ไขได้ก่อนที่จะนำเสนอสำนักงบประมาณเพื่อเข้าระบบการตั้งงบประมาณประจำปีในช่วงเดือนมกราคมต่อไป และ ๓) ขั้นตอนการขอพิจารณาโครงการที่อยู่ในกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.

ในการนี้ จังหวัดระยองขอให้หน่วยงานจัดทำแนวทางการดำเนินงาน แผนงานโครงการ งบประมาณ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และรายงานจังหวัดระยองทราบ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จากเว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๐ / โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

E-mail : rayongoffice@gmail.com